

Số: /BC-UBND

Đức Phổ, ngày tháng 6 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 03/6/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Quyết định số 358/QĐ-TTg ngày 10/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đảm bảo trật tự hành lang an toàn giao thông và xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Thực hiện Công văn số 1866/SGTVT-QLGT ngày 11/6/2024 của Sở Giao thông vận tải tỉnh về việc phối hợp báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 358/QĐ-TTg ngày 10/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 03/6/2021 của UBND tỉnh.

Sau khi kiểm tra, rà soát, trên cơ sở ý kiến đề xuất của Phòng Quản lý đô thị thị xã tại Công văn số 245/PQLĐT ngày 18/6/2024, UBND thị xã Đức Phổ báo cáo cụ thể như sau:

Trong 06 tháng đầu năm 2024, UBND thị xã đã chỉ đạo Ban An toàn giao thông thị xã, Công an thị xã, UBND các xã, phường có tuyến đường sắt đi qua thường xuyên phối hợp với Chi nhánh khai thác đường sắt Nghĩa Bình tuần tra, kiểm soát ngăn chặn các hành vi lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt; kiểm tra các lối đi tự mở hiện hữu, đã đạt được những kết quả nổi bật, cụ thể:

- Rào đóng hoàn toàn được 02 lối đi tự mở tại Km973+300 (xã Phổ Cường) và Km 989+630 (phường Phổ Thạnh). Hiện nay, UBND các xã, phường: Phổ Khánh, Phổ Thạnh đang tích cực phối hợp với Công ty Cổ phần đường sắt Nghĩa Bình rào đóng 04 lối đi tự mở tại các lý trình: Km 978+645, Km 979+450, Km 980+025, xã Phổ Khánh và Km 986+030, phường Phổ Thạnh.

- Trong 06 tháng đầu năm 2024 không phát sinh mới lối đi tự mở qua đường sắt.

1. Công tác tuyên truyền:

UBND thị xã chỉ đạo các ngành, các cấp phối hợp tổ chức tốt công tác tuyên truyền, đạt kết quả như sau:

- Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã:

+ Phối hợp với chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội tại địa phương tổ chức thực hiện 30 đợt thực hiện Phong trào “Ngày chủ nhật xanh”, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia phát quang bụi rậm, quét dọn vệ sinh ở khu dân cư, các tuyến đường giao thông, các đoạn đường tự quản làm thông thoáng đường làng, thôn, xóm, đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp góp phần hạn chế xảy ra tai nạn giao thông.

+ Tiếp tục duy trì Chương trình vận động “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông” trên địa bàn thị xã giai đoạn 2021-2025. Duy trì và nhân rộng các mô hình điểm về an toàn giao thông tại các địa phương, hiện nay toàn thị xã có 15/15 xã, phường đều xây dựng được mô hình “Đoạn đường tự quản”, “Tổ tự quản”; đặc biệt duy trì mô hình “Tổ tự quản về an toàn giao thông” tại 02 TDP (Phần Thất và Du Quang), phường Phổ Quang; “Khu dân cư bảo đảm an toàn giao thông” tại Khu dân cư Vĩnh Bình, phường Phổ Ninh; tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình điểm “Khu dân cư đảm bảo trật tự an toàn giao thông” tại TDP 2, phường Phổ Minh nâng tổng số KDC thực hiện mô hình này là 7 KDC; tổ chức cho 100% khu dân cư đăng ký phần đầu đạt tiêu chí số 4 về khu dân cư không có người vi phạm về trật tự an toàn giao thông của mô hình khu dân cư 6 không.

- Công an thị xã:

+ Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND xã, phường thực hiện 79 lượt tuyên truyền pháp luật về TTATGT, các kỹ năng tham gia giao thông an toàn và vận động người dân tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ đảng viên 3 gương mẫu; Nhân dân 3 tự giác; doanh nghiệp vận tải và lái xe 3 an toàn” với 8.474 lượt tăng, ni, phạt tử, cán bộ, đảng viên, giáo viên, người lao động, học sinh nghe tuyên truyền. Đồng thời, phối hợp với Hệ thống Honda Sông Trà tặng 20 phần quà là 20 mũ bảo hiểm đạt chuẩn chất lượng cho học sinh.

+ Tuyên truyền cá biệt, gọi hỏi răn đe đối với 43 lượt đối tượng, yêu cầu không tái phạm, không thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông. Thực hiện 25 lượt sinh hoạt các mô hình tự quản đảm bảo TTATGT.

+ Đăng tải 02 tin bài phản bác quan điểm sai trái, thù địch về hoạt động của lực lượng CSGT; 02 tin và 14 bài tuyên truyền pháp luật về giao thông, hình ảnh đẹp của lực lượng CSGT trên các trang Fanpage của lực lượng CAND. Tổ TTKS giao thông của CATX đã giúp đỡ, hỗ trợ 02 thiếu niên vi phạm pháp luật về TTATGT có hoàn cảnh gia đình khó khăn với số tiền 1.000.000 đồng.

+ Xây dựng 29 mô hình “Cổng trường ATGT” trên địa bàn thị xã, tiếp tục chỉ đạo Công an xã, phường xây dựng mô hình “Cổng trường ATGT” tại các trường mầm non trên địa bàn.

+ Thành lập 42 nhóm Zalo “Niềm vui đến trường - Mọi nẻo đường bình yên” Thường xuyên đăng tải các tin bài tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ, các hình ảnh đẹp của lực lượng CSGT, các thông tin, vụ việc về TTATGT nhằm truyền truyền, phổ biến kiến thức và vận động giáo viên, học sinh, phụ huynh chấp hành nghiêm pháp luật, ủng hộ, giúp đỡ lực lượng chức năng trong công tác bảo đảm TTATGT.

+ Thực hiện 109 lượt tuyên truyền, vận động các cơ sở kinh doanh dịch vụ có khả năng phát sinh vi phạm nồng độ cồn, ma túy chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; yêu cầu ký cam kết chấp hành quy định pháp luật về TTATGT, không vận chuyển trái phép pháo nổ đối với 20 lái xe đường dài.

+ Phát băng tuyên truyền lưu động 495 lượt trên các tuyến giao thông; tuyên truyền tại khu vực tiếp dân của lực lượng CSGT 367 giờ làm việc. Thông qua công tác TTKS, xử lý VPHC về TTATGT tuyên truyền trên 7.000 lượt người.

- Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã: Đã tổ chức 109 buổi tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ, thu hút hơn 41.500 lượt cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia; tham gia Cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai cấp THCS” do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức; tổ chức Hội thi giáo dục an toàn giao thông cấp thị xã bậc học Mầm non.

- Trung tâm Truyền thông - Văn hóa – Thể thao thị xã: Đã phát thanh 150 lượt tin, 26 lượt bài trên các chương trình thời sự của Đài truyền thanh thị xã; phát thanh 20 lượt Chuyên mục tìm hiểu pháp luật về An toàn giao thông; tham gia viết 30 tin, bài tuyên truyền về an toàn giao thông cộng tác cho Đài tỉnh, Trang thông tin điện tử thị xã, Facebook Đức Phổ quê tôi và đăng tải trên Facebook Thị xã Đức Phổ; tổ chức 07 lượt tuyên truyền bằng xe lưu động về đảm bảo trật tự an toàn giao thông (cao điểm là trước, trong và sau Tết nguyên đán Giáp Thìn năm 2024).

- Thị Đoàn Đức Phổ đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn tổ chức ra quân tuyên truyền, tham gia đảm bảo trật tự ATGT trong đợt cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2024; thành lập Đội thanh niên tình nguyện tham gia đảm bảo trật tự ATGT gồm 8 đồng chí trực chốt, hướng dẫn giao thông tại nút giao thông ngã tư đèn xanh, đèn đỏ phường Nguyễn Nghiêm; hướng dẫn, đảm bảo trật tự ATGT trong kỳ thi vào 10 và kỳ thi THPT Quốc gia năm 2024; các cơ sở Đoàn đã tổ chức 30 đợt ra quân tình nguyện dọn vệ sinh, phát quang tổng cộng 09 km đường giao thông nông thôn.

2. Công tác quản lý đất dành cho đường sắt, lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường sắt

UBND thị xã đã chỉ đạo UBND các xã, phường phối hợp với Chi nhánh khai thác đường sắt Nghĩa Bình, thường xuyên kiểm tra, rà soát, phát hiện kịp thời các hành vi xây dựng công trình, vật kiến trúc lấn chiếm đất hành lang an toàn đường sắt, cụ thể chỉ có 01 trường hợp vi phạm và UBND thị xã đã có Công văn số 1549/UBND-QLĐT ngày 04/6/2024 chỉ đạo UBND xã Phổ Khánh kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm.

3. Công tác quản lý, đảm bảo an toàn giao thông tại lối đi tự mở:

- Thường xuyên phối hợp với Chi nhánh khai thác đường sắt Nghĩa Bình để theo dõi, quản lý lối đi tự mở, kịp thời có biện pháp kiểm chế, ngăn chặn; kết quả không có phát sinh lối đi tự mở trong 06 tháng đầu năm 2024.

- Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ thị xã thực hiện hoàn thành sửa chữa, thay thế 36 đèn nháy vàng cảnh báo nguy hiểm tại 18 lối đi tự mở qua đường sắt, góp phần đảm bảo an toàn giao thông đường sắt.

- Công an thị xã đã tổ chức 60 lượt kiểm tra công tác bảo đảm TTATGT tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt; 85 lượt TTKS, giáo dục, nhắc nhở 47 trường hợp học sinh, thanh thiếu niên tham gia giao thông qua đường sắt có dấu hiệu mất an toàn.

4. Tai nạn giao thông đường sắt: Trong 06 tháng đầu năm 2024 xảy ra 01 vụ, làm 01 người chết, không có người bị thương (*so với thời gian liền kề: Số vụ không tăng, không giảm, tăng 01 người chết, giảm 01 người bị thương. So với cùng kỳ: tăng 01 vụ, tăng 01 người chết, số người bị thương không tăng, không giảm*).

5. Tồn tại, hạn chế và kiến nghị, đề xuất.

a) Tồn tại, hạn chế:

Thực trạng hành lang an toàn giao thông đường sắt và hành lang đường dây thông tin tín hiệu đường sắt đi qua rất nhiều thửa đất thuộc sở hữu của người dân, đến nay cũng chưa thực hiện chính sách bồi thường về đất, nhà cửa, vật kiến trúc cho người dân; trong khi phần lớn đất của người dân sinh sống dọc theo đường sắt có diện tích nhỏ hẹp, vì vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc xây dựng nhà ở, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

b) Kiến nghị, đề xuất:

Đề nghị ngành đường sắt quan tâm, kiến nghị cấp thẩm quyền thực hiện chính sách bồi thường cho các hộ dân sinh sống dọc đường sắt có đất nằm trong phạm vi hành lang an toàn giao thông đường sắt và hành lang an toàn đường dây thông tin tín hiệu đường sắt.

Trên đây là nội dung báo cáo Kết quả thực hiện Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 03/6/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Quyết định số 358/QĐ-TTg ngày 10/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đảm bảo trật tự hành lang an toàn giao thông và xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. UBND thị xã kính báo cáo Sở Giao thông vận tải tỉnh./.

Nơi nhận:

- Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi;
- CT, PCT UBND thị xã;
- Công an thị xã;
- Các phòng: VP, QLĐT;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Võ Thanh Hùng